



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า B๑๓ มูลค่าข่าว ๓๑๓,๗๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รายงานพิเศษ **ระดมสมองปั้นรายย่อย** **'คน-เครือข่าย' หมดเด็ดยุคใหม่**

วรากรณ์ เกียนเงิน

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 16 ปี มีหัวข้ออภิปรายหลัก เรื่อง "ก้าวใหม่ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี สู่อีซี" มีข้อเสนอจัดตั้งทบวงส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ทบวงเอสเอ็มอี เพื่อปรับโครงสร้างและบูรณาการออกนโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอีใหม่ ทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ

ที่มาของทบวงเอสเอ็มอีนั้น **วิรัชการ จารุศิริ** รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำผลการศึกษาเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จในโลกรวม 4.7 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 99.7% ของธุรกิจในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนการจ้างงาน 80% โดยหัวใจของการพัฒนาเอสเอ็มอีญี่ปุ่น คือ "คน"

ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นให้งบสนับสนุนเอสเอ็มอีในระดับสูงมาก เพราะหากเอสเอ็มอีในพื้นที่เติบโตจะทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่ขยายตัวได้ติดตามไปด้วย มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอสเอ็มอีทั่วประเทศ โดยมีหลักสูตรให้เอสเอ็มอีได้หาความรู้กว่า 100 หลักสูตร อาทิ การบริหาร การเงิน นวัตกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น เมื่อเข้าไปเรียนจะจ่ายเงินเพียง 1 ใน 3 ของเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือภาครัฐจะให้การสนับสนุน ทำให้เอสเอ็มอีของประเทศญี่ปุ่นเติบโตได้ดี และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยนั้น ปัญหาของเอสเอ็มอี คือ ขาดการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ การแยกไอทีออกจากเอสเอ็มอี ขาดเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ เอสเอ็มอีมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน หน่วยงานสนับสนุนเอสเอ็มอีมีหลายหน่วยงาน ขาดการเชื่อมโยงกัน บุคลากรสนับสนุนเอสเอ็มอีขาดทักษะจัดการเอสเอ็มอี และนโยบายให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีของภาครัฐไม่ประสบความสำเร็จ

"การจัดตั้งทบวงเอสเอ็มอี เพื่อมีแผนงานนโยบายในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างชัดเจน และมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนช่วยเหลือเอสเอ็มอี เพราะหากเอสเอ็มอีเติบโตดี จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ติดตามไปด้วย" วิรัชการ กล่าว

ด้าน **วิมลกานต์ โกสุมาต** รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาด กลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า เอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ



ในโลกคือ เยอรมนีและญี่ปุ่น ไม่มีการจัดตั้ง กระทรวงเอสเอ็มอี สิ่งที่ทำให้เอสเอ็มอีในสองประเทศนั้น แข็งแกร่งคือ การมีเครือข่ายธุรกิจ หรือจัดตั้งสมาคม ในสัดส่วนประมาณ 80-90% แต่ในประเทศไทยมีเอสเอ็มอีประมาณ 1% ที่มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน

การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ทำให้เอสเอ็มอีมีอำนาจในการต่อรองและเสนอข้อเรียกร้องที่มีผลไปยังภาครัฐได้สำเร็จ ส่วนการจัดตั้งกระทรวงทบวงเอสเอ็มอีนั้น ขึ้นอยู่แต่ละประเทศ โดยประเทศที่กำลังจัดตั้งกระทรวงเอสเอ็มอี คือ แอฟริกาใต้ เนื่องจากมีความกังวลต่อความต่อเนื่องของรัฐบาล จึงต้องจัดตั้ง กระทรวง เพื่อให้

นโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันในประเทศไทย มีภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีกว่า 100 หน่วยงาน แต่การให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีในประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะโครงการส่วนใหญ่มีคำแนะนำเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ทั้งหมด ไม่เน้นสนับสนุนกลุ่มหลักๆ ซึ่งในญี่ปุ่นและไต้หวันจะเลือกเพียง 10 โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ต้องเสริมบทบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เข้ามาดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีมากขึ้น จัดตั้งเครือข่าย คลัสเตอร์ของเอสเอ็มอีในแต่ละจังหวัด เพื่อทำให้เอสเอ็มอีในแต่ละจังหวัดเข้มแข็ง หากร่วมมือ ร่วมใจกันทุกหน่วยงาน เชื่อว่ามีโอกาส ที่เอสเอ็มอีไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ■